



# TVO ผลงาน Q4/63 โตสุดขั้ว

■ คำสั่งซื้อพุ่ง-เดินเครื่อง 100% ■ บาทแข็ง! กดต้นทุนนำเข้าลด



นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัด(มหาชน)หรือTVOเปิดเผยว่า แนวโน้มผลดำเนินงานไตรมาส 4/63 จะเติบโตได้โดดเด่น ตามคำสั่งซื้อสินค้าประเภท [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## BIZ กำไรปี 64 เต็มฐานการเงินแกร่ง เคาะซื้อ-เป้า 5.60บ.

นิเวศ คอนเน็คท์ - นักวิเคราะห์ระบุ BIZ กำไรปี 64 โตเต็ม ฐนการเงินแกร่ง เคาะซื้อ-เป้า 5.60 บาทต่อหุ้น

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยบทวิเคราะห์บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นปี 64 จะเพิ่มเป็น 20.8% จาก 19.2% ในปี 63 จากผล [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

นิเวศ คอนเน็คท์-TVO ผลงาน Q4/63 โตสุดขั้ว อัตราใช้เครื่องจักรพุ่งเจียด 100% ตามคำสั่งซื้อพุ่งสูง แถมบาทแข็งหนุนนำเข้ากากถั่วเหลืองต้นทุนต่ำ

## EXIM จับมือเฟดเอ็กซ์ช่วย SMEs ดันการค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล



จำกัด (FedEx) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

นิเวศ คอนเน็คท์-EXIM BANK ร่วมมือ FedEx ผลักดันการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หวังช่วยการค้าระหว่างประเทศของไทยขยายตัว 5,000 ล้านบาทต่อปี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)



รับรางวัลบทสวงาม.... นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบทสวงามยอดเยี่ยม ในพิธีมอบรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2020 จากนายสันติวิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน โดยบริษัทฯ ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 หรือ Money Expo Bangkok 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา





## TVO

น้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้อัตราค่าล้าง

การผลิตของเครื่องจักรเกือบ 100% ในทุกโรงงานของบริษัท

อีกทั้งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้บริษัทสามารถนำเข้ากากถั่วเหลืองได้ในราคาต่ำที่ต่ำลงพร้อมกันนี้ราคาสินค้าประเภทถั่วเหลืองในทุกประเภทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งมองว่าจะเพิ่มต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเนื่องจากทางอเมริกาใต้ที่เป็นผู้ค้าถั่วเหลืองระดับต้นของโลกได้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติลานินญา ซึ่งต้องติดตามว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะนี้จะมีระยะยาวหรือไม่ ขณะเดียวกันเงินยังต้องการใช้ถั่วเหลือง

ในระดับสูง พร้อมทั้งจะนำเข้าในปริมาณที่มากล่าสุด TVO แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นายจารุพจน์ ณะชนะนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่มีได้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ได้ ส่วนนายบวรได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากมีภารกิจอื่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป ●

## EXIM

โดยทั้งสองหน่วยงานจะเชื่อมโยงข้อมูลและจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมี EXIM BANK เป็นแหล่งเงินทุนและที่ปรึกษาด้านการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกค้าขายระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ FedEx จะสนับสนุนลูกค้าของ EXIM BANK ด้วยบริการขนส่งที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและเครือข่ายต่างประเทศกว่า 220 ประเทศ



และเขตปกครองทั่วโลก โดยคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องการสินค้าและ

บริการผ่านระบบที่มีความปลอดภัยและสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในด้านการเชื่อมโยงไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและภาคการส่งออกของไทย ●



## BIZ

ของ Economy of Scale และการแข็งค่าของเงินบาทที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์

ประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 64 โดยอิงกำไรต่อหุ้นเฉลี่ยในปี 64-65 ที่ 0.37 บาท และ PER ที่ 15 เท่า ขณะเดียวกัน BIZ เป็นหุ้นที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ในภาวะปกติสามารถสร้าง ROE ได้สูงกว่า 15% ดังนั้น แนะนำ "ซื้อ"

มูลค่าเหมาะสมที่ 5.60 บาทต่อหุ้น เนื่องจากในปี 64 คาดว่ากำไรสุทธิจะกลับมาโตเด่น 156% จากงวดเดียวกันปีก่อน เป็น 185 ล้านดอลลาร์ จากการเร่งส่งมอบงานที่ค้างมาในปี 63 ซึ่งมี Backlog ณ สิ้นไตรมาส 3/63 สูงถึง 2,345 ล้านดอลลาร์ เพียงพอรองรับรายได้ในปี 63-65 โดยไม่ต้องรับงานใหม่ ทั้งนี้ BIZ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคเมะเร็ง ที่มีการแข่งขันต่ำ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และยังมีความต้องการสูงตามแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งประเมินว่าจะถึงรอบการเติบโตครั้งใหม่ เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ●



# MTLเปิดชำระเบียให้ลูกค้ารับมือเรื่องภาษี

นิวส์ คอนเน็คท์ - เมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณพร้อมรับมือเรื่องภาษีในโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี ด้วยหลากหลายช่องทางชำระเบียแสนสะดวก

นายสาระ ล่ำขำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีในด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งบนแพลตฟอร์ม Digital และ Non-digital ต่อยุ่ปัจจุบัน “MTL Everyday Life Partner” โดยมุ่งมั่นตอบใจห้ความต้อการในทุกไลฟ์สไตล์ และมุ่งแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบในการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับผ่านบริการ MTL Smile Service

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าผู้วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตไม่เสียสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2563 ที่ต้องชำระเบียประกันภัยภายในวันทำการสุดท้ายของปีภาษีด้วยหลากหลายช่องทางชำระเบียให้ลูกค้าได้เลือกชำระเบียประกันภัยตามช่องทางที่สะดวก อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ



(ในวันและเวลาทำการ) ช่องทางชำระเบียออนไลน์ อาทิแอปพลิเคชัน MTL Click/Mobile Banking/Internet Banking หรือ Wallet Application และบริการ Video Call ที่โทร. 1766 (ในวันและเวลาทำการ) โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเบียอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.muangthai.co.th](http://www.muangthai.co.th)

สำหรับผู้ออประกันภัยที่ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสำหรับผู้ออประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพ

บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบียประกันภัยของคุณให้กับกรมสรรพากร มิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click หรือช่องทางเว็บไซต์ [www.muangthai.co.th](http://www.muangthai.co.th) หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ (ในวันและเวลาทำการ)

## ภาพข่าว



### APM มอบทุนการศึกษา

คุณสมภพ ตักดีพันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมจัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน พร้อมอุปกรณกีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

### วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกุขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รับมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมมูลค่าทั้งสิ้น 621,246 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) โดยมี นายภาณุวัตร เจริญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ร่วมถวายเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ป่วย HIV และเด็กกำพร้า ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ

